

Số: *1241*/BC-KVTĐ

Yên Bái, ngày *29* tháng 10 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Kết quả kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2021**

Thực hiện Kế hoạch số 3261/KH-BTP ngày 21/9/2021 của Bộ Tư pháp về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Căn cứ kết quả tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng, Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc báo cáo kết quả kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 như sau:

**I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

Căn cứ Kế hoạch số 3261/KH-BTP ngày 21/9/2021 của Bộ Tư pháp về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, Khu vực thi đua đã ban hành Kế hoạch số 1102/KH-KVTĐ về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và tổ chức triển khai thực hiện.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, năm 2021 Khu vực thi đua không tổ chức Đoàn kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị trong Khu vực thi đua, việc kiểm tra thực hiện theo hình thức các Sở Tư pháp trong Khu vực thi đua thực hiện tự kiểm tra; tự chấm điểm thi đua theo Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua năm 2021 ban hành kèm theo các Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp, xây dựng báo cáo tự kiểm tra gửi về Trưởng, Phó Trưởng Khu vực thi đua để tổng hợp.

**II. KẾT QUẢ KIỂM TRA**

**1. Kết quả đạt được**

**1.1. Công tác tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua**

**1.1.1. Công tác chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua**

Qua báo cáo tự kiểm tra cho thấy các đơn vị đã tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.

Trên cơ sở Kế hoạch phát động phong trào thi đua, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Khu vực thi đua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, các đơn vị đã chủ động xây dựng Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua như: phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề "*Ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao*"; phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025 với chủ đề "*Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao*"; "*Toàn ngành Thi hành*

án dân sự đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021); đợt thi đua cao điểm “lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2021 đối với các cơ quan tư pháp địa phương với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”; “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua theo chuyên đề, đợt xuất khác do các cấp phát động, đảm bảo bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương. Thường xuyên thực hiện tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, triển khai các quy định pháp về thi đua, khen thưởng và các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng đến công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, ngành Tư pháp địa phương như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng... thông qua nhiều hình thức như: trực tiếp tại hội nghị, cuộc họp; thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành...

### 1.1.2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua

Các Sở Tư pháp trong Khu vực thi đua đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp, của tỉnh, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt trên hầu khắp các lĩnh vực công tác tư pháp năm 2021 mà Bộ Tư pháp đã đề ra và Chương trình công tác đã được UBND tỉnh phê duyệt. Kết quả công tác trên tất cả các lĩnh vực công tác hầu hết đều đảm bảo yêu cầu về chất lượng, hiệu quả, nổi bật như:

- Tiếp tục thực hiện và tham mưu với chính quyền tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức triển khai thi hành kịp thời, hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Tiếp tục chú trọng về chất lượng thẩm định đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính. Kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng

chéo, không phù hợp với thực tiễn thông qua công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Tiếp tục tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật; tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện “*Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật*” giai đoạn 2018-2022; tiếp tục tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, các lĩnh vực được xác định là trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của địa phương. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng để kịp thời trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được phân cấp. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tổ chức tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP).

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Tập trung, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó đã hướng dẫn, vận động các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “*Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân*” do Bộ Tư pháp tổ chức, một số tỉnh có số lượt bài dự thi cao như tỉnh Thái Nguyên có 28.282 lượt bài dự thi, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai có 15.356 lượt bài dự thi, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang có 13.589 lượt bài dự thi.v.v....

Tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng chống dịch bệnh covid 19 và các quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, một số đơn vị có kết quả thực hiện cao như: Sơn La đã tổ chức 7.128 buổi tuyên truyền pháp luật cho 463.350 lượt người, biên soạn và cấp phát 140.000 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật; Tuyên Quang đã tổ chức 7.080 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 810.015 lượt người, biên soạn và cấp phát trên 150.165 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật, đăng tải 6.688 tin, bài, ảnh, văn bản, tài liệu tuyên truyền pháp luật trên Internet...

Hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở tiếp tục được duy trì, nâng cao, tỷ lệ hòa giải thành tăng, góp phần hạn chế đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân, một số đơn vị có tỷ lệ hòa giải thành cao như: Sơn La đạt 86,56%; Tuyên Quang đạt 83,05%; Hòa Bình đạt 82,09%; Lai Châu đạt 80,04%.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Sở Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) và chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025; thực hiện rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội; tổ chức hội nghị, tọa đàm, biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp, qua đó đã góp phần cải thiện và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật, cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh. Một số tỉnh triển khai thực hiện tốt như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ...

- Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, hỗ trợ tư pháp tiếp tục được tăng cường và nâng cao. Công tác xử lý thông tin, lập hồ sơ lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp được xử lý dứt điểm, kịp thời, không để tồn đọng, không có tiêu cực trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đặc biệt ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, lãnh đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành, của cơ quan, đồng thời tạo điều kiện cho mọi cá nhân, tổ chức trong ngành, cơ quan được tiếp cận thông tin một cách kịp thời, đầy đủ.

Các đơn vị Khối Thi hành án dân sự: Các đơn vị đã đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là 02 chỉ tiêu thi hành án dân sự (về việc, về tiền).

100% các đơn vị được kiểm tra đã tổ chức ký kết và đăng ký giao ước thi đua giữa các đơn vị với những mục tiêu, chỉ tiêu thi đua phù hợp với tình hình thực tế địa phương và chức năng nhiệm vụ được giao. Đồng thời, quan tâm kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến để kịp thời lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Tiến hành sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua đều được các đơn vị quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Kết thúc mỗi phong trào thi đua, Hội đồng Thi đua, khen thưởng các đơn vị đã thực hiện tốt công tác bình xét, đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng quy định và kịp thời. Nhiều tập thể, các nhân đã được đơn vị và ngành cấp trên khen thưởng, tạo động lực tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và của từng địa phương.

### **1.2. Công tác khen thưởng**

Các đơn vị trong Khu vực thi đua đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đề nghị khen thưởng theo quy định của

Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kịp thời phát hiện, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Hội đồng thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khu vực thi đua cũng đã thường xuyên được quan tâm kiện toàn, hoạt động của Hội đồng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của Hội đồng.

### ***1.3. Kết quả đăng ký giao ước thi đua năm 2021***

Trên cơ sở phát động thi đua, các đơn vị trong Khu vực thi đua đã tổ chức cho các phòng, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2021 và tổ chức ký kết giao ước thi đua theo quy định.

Căn cứ Văn bản số 263/KVTĐ-CTHADS ngày 05/3/2021 của Khu vực thi đua về kết quả tổng hợp đăng ký thi đua năm 2021 của các đơn vị trong Khu vực thi đua, theo đó Khối cơ quan Sở Tư pháp có 10 tập thể đăng ký danh hiệu Cờ thi đua ngành Tư pháp; Khối cơ quan Thi hành án dân sự có 52 tập thể đăng ký danh hiệu Cờ thi đua Ngành Tư pháp, 06 tập thể đăng ký danh hiệu Cờ thi đua Chính phủ, cụ thể như sau:

#### ***1.3.1. Đối với danh hiệu Cờ thi đua ngành Tư pháp***

##### ***\* Khối Sở Tư pháp: 10 tập thể***

1. Sở Tư pháp Bắc Kạn;
2. Sở Tư pháp Điện Biên;
3. Sở Tư pháp Lạng Sơn;
4. Sở Tư pháp Lào Cai;
5. Sở Tư pháp Sơn La;
6. Sở Tư pháp Phú Thọ;
7. Sở Tư pháp Thái Nguyên;
8. Sở Tư pháp Tuyên Quang;
9. Sở Tư pháp Yên Bái.
10. Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

##### ***\* Khối Thi hành án dân sự: 52 tập thể***

1. Tỉnh Bắc Kạn (04 đơn vị): Cục THADS tỉnh Bắc Kạn; Chi cục THADS thành phố Bắc Kạn; huyện Na Rì; huyện Chợ Đồn;
2. Tỉnh Cao Bằng (03 đơn vị): Cục THADS tỉnh Cao Bằng; Chi cục THADS thành phố Cao Bằng; huyện Quảng Hòa;

3. Tỉnh Hà Giang (06 đơn vị): Cục THADS tỉnh Hà Giang; Chi cục THADS thành phố Hà Giang; huyện Xín Mần; huyện Vị Xuyên; huyện Bắc Mê; huyện Bắc Quang;

4. Tỉnh Hòa Bình (03 đơn vị): Cục THADS tỉnh Hòa Bình; Chi cục THADS huyện Lương Sơn; huyện Yên Thủy;

5. Tỉnh Lai Châu (01 đơn vị): Cục THADS tỉnh Lai Châu;

6. Tỉnh Lạng Sơn (03 đơn vị): Cục THADS tỉnh Lạng Sơn; Chi cục THADS huyện Cao Lộc; huyện Hữu Lũng;

7. Tỉnh Lào Cai (04 đơn vị): Cục THADS tỉnh Lào Cai; Chi cục THADS thành phố Lào Cai; huyện Mường Khương; thị xã Sa Pa;

8. Tỉnh Sơn La (04 đơn vị): Cục THADS tỉnh Sơn La; Chi cục THADS huyện Yên Châu; huyện Bắc Yên; huyện Phù Yên;

9. Tỉnh Phú Thọ (06 đơn vị): Cục THADS tỉnh Phú Thọ; Chi cục THADS thị xã Phú Thọ; huyện Thanh Ba; huyện Phù Ninh; huyện Thanh Thủy; huyện Hạ Hòa;

10. Tỉnh Thái Nguyên (06 đơn vị): Cục THADS tỉnh Thái Nguyên; Chi cục THADS thành phố Sông Công; thị xã Phổ Yên; huyện Đại Từ; huyện Phú Bình; huyện Định Hóa;

11. Tỉnh Tuyên Quang (05 đơn vị): Cục THADS tỉnh Tuyên Quang; Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang; huyện Yên Sơn; huyện Sơn Dương; huyện Hàm Yên;

12. Tỉnh Điện Biên (02 đơn vị): Cục THADS tỉnh Điện Biên; Chi cục THADS thành phố Điện Biên Phủ;

13. Tỉnh Yên Bái (05 đơn vị): Cục THADS tỉnh Yên Bái; Chi cục THADS thành phố Yên Bái; huyện Văn Yên, huyện Văn Chấn; huyện Yên Bình.

### **1.3.2. Đối với danh hiệu Cờ thi đua Chính phủ: 06 tập thể**

1. Cục THADS tỉnh Cao Bằng;
2. Cục THADS tỉnh Hà Giang;
3. Cục THADS tỉnh Lào Cai;
4. Cục THADS tỉnh Thái Nguyên;
5. Cục THADS tỉnh Tuyên Quang;
6. Cục THADS tỉnh Yên Bái.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch số 1102/KH-KVTD ngày 29/9/2021 và qua báo cáo tự kiểm tra của các cơ quan THADS trong Khu vực, đã có một số đơn vị có văn bản xin rút đăng ký danh hiệu thi đua Cờ thi đua ngành Tư pháp, Cờ thi đua của Chính Phủ cụ thể như sau:

*\* Khối cơ quan Sở Tư pháp các tỉnh xin rút đăng ký danh hiệu “Cờ Thi đua ngành Tư pháp”, có 04 đơn vị, gồm:*

2. Sở Tư pháp Lạng Sơn;
3. Sở Tư pháp Lào Cai;
4. Sở Tư pháp Bắc Kạn;
5. Sở Tư pháp Yên Bái.

*\* Khối cơ quan Thi hành án dân sự xin rút đăng ký danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp”, có 33 đơn vị, gồm:*

1. Tỉnh Bắc Kạn (03 đơn vị): Cục THADS tỉnh Bắc Kạn; Chi Cục THADS thành phố Bắc Kạn; huyện Chợ Đồn.
2. Tỉnh Hà Giang (04 đơn vị): Chi cục THADS huyện Xín Mần; huyện Bắc Quang; huyện Bắc Mê; huyện Vị Xuyên.
3. Tỉnh Hòa Bình (02 đơn vị): Cục THADS tỉnh Hòa Bình; Chi cục THADS huyện Lương Sơn.
4. Tỉnh Lào Cai (02 đơn vị): Chi cục THADS thành phố Lào Cai, huyện Mường Khương.
5. Tỉnh Sơn La (04 đơn vị): Cục THADS tỉnh Sơn La; Chi cục THADS huyện Phù Yên; huyện Yên Châu; huyện Bắc Yên.
6. Tỉnh Thái Nguyên (03 đơn vị): Chi cục THADS huyện Phổ Yên, huyện Đại Từ; huyện Định Hóa.
7. Tỉnh Tuyên Quang (04 đơn vị): Cục THADS tỉnh Tuyên Quang; Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang; huyện Sơn Dương; huyện Yên Sơn;
8. Tỉnh Yên Bái (04 đơn vị): Cục THADS tỉnh Yên Bái; Chi cục THADS thành phố Yên Bái; huyện Yên Bình; huyện Văn Yên.
9. Tỉnh Phú Thọ (05 đơn vị) : Cục THADS tỉnh Phú Thọ; Chi cục THADS thị xã Phú Thọ; huyện Thanh Ba; huyện Phù Ninh; huyện Thanh Thủy.
10. Tỉnh Cao Bằng (01 đơn vị): Chi cục THADS huyện Quảng Hòa.
11. Tỉnh Lạng Sơn (01 đơn vị): Chi cục THADS huyện Cao Lộc.

*\* Khối cơ quan Thi hành án dân sự xin rút đăng ký danh hiệu “Cờ Thi đua Chính phủ”, có 02 đơn vị, gồm:*

1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái
2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.

### 3. Đánh giá chung

Các đơn vị trong Khu vực thi đua đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1102/KH-KVTĐ ngày 29/9/2021 của Khu vực thi đua về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Các đơn vị đã chủ động tự kiểm tra và xây dựng báo cáo gửi Trưởng, Phó khu vực thi đua theo quy định.

### 4. Đề nghị khen thưởng

Thực hiện các quy định của Bộ Tư pháp về việc Khu vực Thi đua chỉ thực hiện bình xét suy tôn danh hiệu Cờ Thi đua ngành Tư pháp, Cờ Thi đua của Chính phủ đối với các đơn vị có đăng ký thi đua ngay từ đầu năm; căn cứ vào kết quả kiểm tra và thành tích đạt được trong có tác thi đua khen thưởng năm 2021. Khu vực thi đua đã thống nhất đề nghị khen thưởng các đơn vị có đăng ký thi đua từ đầu năm đưa ra Hội nghị tổng kết của Khu vực để bình xét suy tôn và đề nghị Bộ Tư pháp tặng Cờ Thi đua ngành Tư pháp, trình Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, cụ thể như sau: (Có danh sách kèm theo).

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Khu vực Thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc./.

Nơi nhận: *h*

- Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Thi hành án dân sự;
- Vụ Thi đua khen thưởng
- Các thành viên Khu vực thi đua;
- Lưu: VT, VP.

**TRƯỞNG KHU VỰC THI ĐUA**



**Nguyễn Huy Cường**

**GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI**



**DANH SÁCH**

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: ~~124~~1/BC-KVTĐ ngày 29/10/2021  
của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc)

**I. Đề nghị tặng danh hiệu Cờ Thi đua của Chính phủ**

1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng;
2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên.
3. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang.
4. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai.

**II. Đề nghị tặng danh hiệu Cờ Thi đua của ngành Tư pháp****+ Khối Sở Tư pháp**

1. Sở Tư pháp tỉnh Sơn La;
2. Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ;
3. Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;
4. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;
5. Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên;
6. Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình;

**+ Khối Thi hành án dân sự**

1. Cục THADS tỉnh Cao Bằng;
2. Cục THADS tỉnh Lạng Sơn;
3. Cục THADS tỉnh Hà Giang;
4. Cục THADS tỉnh Lai Châu;
5. Cục THADS tỉnh Lào Cai;
6. Cục THADS tỉnh Điện Biên;
7. Cục THADS tỉnh Thái Nguyên;
8. Chi cục THADS thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;
9. Chi cục THADS huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn;
10. Chi cục THADS huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn;
11. Chi cục THADS thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;
12. Chi cục THADS thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;
13. Chi cục THADS huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình;
14. Chi cục THADS thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai;
15. Chi cục THADS huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ;
16. Chi cục THADS huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang;
17. Chi cục THADS huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
18. Chi cục THADS Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
19. Chi cục THADS huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.